

GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.

tham những đạt kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quân sự, quốc phòng được giữ vững, không xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Quý III năm 2019, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác nội chính và phòng, chống

cuộc thanh tra, kiểm tra tại 197 đơn vị; qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 4,6 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3,7 tỷ đồng).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu

dương những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh thời gian qua đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để làm tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng những tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là chính sách mới liên quan trực tiếp đến người dân.

các cấp ủy đảng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, để cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết dứt điểm những kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong tháng 12/2019. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Lực lượng công an, quân đội chủ động đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, vô hiệu hóa sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch và các hoạt động chống phá của các phần tử cơ hội chính trị. Các cơ quan tư pháp tăng cường sự phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TÙNG

LỜI CẢM ƠN

CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC (MỞ RỘNG) LẦN THỨ 27, NĂM 2019

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (mở rộng) lần thứ 27, năm 2019 do Báo Thái Bình đăng cai tổ chức từ ngày 13 - 15/10/2019 và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi báo chí viết về người Thái Bình - đất Thái Bình năm 2018 - 2019 đã thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đến dự, chúc mừng đồng thời quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để hội thảo diễn ra và thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC (MỞ RỘNG) LẦN THỨ 27, NĂM 2019

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC MỞ RỘNG NĂM 2019...

(Tiếp theo trang 1)



Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải nhất cho các nhóm tác giả.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.



Nhà báo Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và nhà báo Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.



Đồng chí Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình trao cờ đăng cai hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2020 cho Báo Vĩnh Phúc.

địa phương trong tỉnh. Về phía trung ương có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; các đồng chí trưởng các ban, văn phòng và trung tâm của Hội Nhà báo Việt Nam và các tác giả, nhóm tác giả tham dự cuộc thi báo chí viết về người Thái Bình - đất Thái Bình năm 2018 - 2019.

cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố; đồng thời, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Để hội thảo đạt kết quả cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm như: công tác chỉ đạo tuyên truyền về xây dựng Đảng, về đại hội đảng bộ các cấp; việc chọn chủ đề phóng viên viết về xây dựng Đảng sao cho đúng người đúng việc; làm thế nào để đổi mới, nâng cao tính hấp dẫn, thuyết phục trong các bài viết về công tác xây dựng Đảng; khi tuyên truyền về lĩnh vực này, báo Đảng địa phương cần tập trung vào những vấn đề cụ thể gì (trước, trong và sau đại hội)...

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự vui mừng đến dự hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27, năm 2019 tổ chức tại Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến các đại biểu dự hội thảo về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình và hằng định đề đạt được những kết quả đó, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời,

hiệu quả của Trung ương; sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh còn có sự chung sức, đồng hành của các cơ quan thông tin, báo chí trong cả nước nói chung. Báo Thái Bình nói riêng. Báo Thái Bình đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, luôn là "cầu nối" để nhân dân phần tâm tư, nguyện vọng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, giúp các cấp, các ngành, các địa phương vào cuộc, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm vụ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì vậy, hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27, năm 2019 với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp" là điển đàn quan trọng, có tính thời sự và thực tiễn sâu sắc; là cơ hội để báo Đảng các địa phương chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng nói chung, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nói riêng; đồng thời,

trao đổi, thảo luận về những khó khăn, bất cập và các giải pháp, ý tưởng mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Trong không khí sôi nổi, nhiệt huyết, hội thảo đã được nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các cơ quan báo Đảng địa phương về quan trọng của các cơ quan báo Đảng trong việc chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Các tham luận cũng trao đổi, chia sẻ những cách làm sáng tạo, giải pháp phối hợp trong công tác thông tin, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp.

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện trọng đại

của toàn Đảng, toàn dân, báo chí có trách nhiệm nâng nề, về vang nhưng cũng là cơ hội lớn để thể hiện vai trò của báo chí cách mạng. Tham dự hội thảo, những người làm báo Đảng có cơ hội để bàn với nhau làm gì để tuyên truyền tốt hơn, hiệu quả hơn đại hội đảng các cấp. Để tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp hiệu quả, mỗi cơ quan báo Đảng địa phương cần bám sát sự chỉ đạo, cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể ở ba thời điểm trước, trong và sau đại hội, chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020; không khí thi đua tiến tới đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, tuyên truyền về việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đến với các tầng lớp nhân dân là rất quan trọng, trong tuyên truyền một cách mềm dẻo, tránh khô cứng, đưa nghị quyết của Đảng đến nhân dân một cách dễ hiểu, dễ sống. Trong tuyên truyền, chú trọng phân tích các mặt tích cực, chống các biểu hiện tiêu cực, quan điểm sai trái, chú trọng đến tính định hướng của báo Đảng thể hiện bằng tính chính xác, độ tin cậy và toàn diện của thông tin.

Hội thảo là cơ hội để thêm một lần khẳng định vai trò, nhiệm vụ của báo Đảng địa phương

Nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng



Mỗi kỳ đại hội đảng đều được các báo Đảng địa phương tuyên truyền đầy đủ tuy nhiên nội dung chưa phong phú, chưa sâu. Vì vậy, báo Đảng địa phương nên xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể trước, trong và sau đại hội. Trước đại hội nên tuyên truyền, phản ánh rõ nét đồng thời nêu được các bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp... Trong đại hội, cần tuyên truyền sớm về kết quả đại hội điểm, phải có bài rút kinh nghiệm để tiến tới đại hội tiếp tốt hơn. Tuyên truyền sau đại hội, chú ý tuyên truyền về không khí phấn khởi về kết quả đại hội, tinh thần của cán bộ, nhân dân sẵn sàng đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống...

Nhà báo Phạm Thị Thanh Phương, Tổng biên tập Báo Trà Vinh



Báo Trà Vinh không coi nhiệm vụ tuyên truyền về đại hội đảng là nhiệm vụ khô khan mà luôn tuyên truyền vừa theo chiều rộng và đặc biệt chú ý đến chiều sâu để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến gần hơn với nhân dân. Báo đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phản ánh để lãnh đạo các cấp thấy được cuộc sống của nhân dân. Tỉnh Trà Vinh có tỷ lệ cao là đồng bào dân tộc Khơ me, vì vậy Báo Trà Vinh luôn chú trọng tuyên truyền một cách gần gũi và dễ hiểu giúp đồng bào dân tộc Khơ me dễ dàng nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

và những người làm báo cách mạng trước các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu bế mạc, nhà báo Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình, Tổng biên tập Báo Thái Bình cho biết: Sau hơn hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi và trách nhiệm, hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27, năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, cởi mở chung quanh chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp". Từ những trao đổi, chia sẻ tại hội thảo, mỗi cơ quan báo Đảng địa phương sẽ có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp trong thời gian tới.

Kết thúc hội thảo, Ban Tổ chức đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 28, năm 2020 cho Báo Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27, năm 2019, Báo Thái Bình đã tổ chức trao thưởng vòng sơ khảo cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao trong cuộc thi báo chí viết về người Thái Bình - đất Thái Bình năm 2018 - 2019.

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Thái Bình tổ chức cuộc thi báo chí viết về người Thái Bình - đất Thái Bình năm 2018 - 2019. Thông qua cuộc thi nhằm giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, từ đó tạo hiệu ứng tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp

nhân dân trong tỉnh, người Thái Bình đang sinh sống, học tập, lao động, công tác ở ngoài tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 - 21/3/2020).

Chính thức phát động từ tháng 3/2019, sau hơn 6 tháng, Ban Tổ chức cuộc thi báo chí viết về người Thái Bình - đất Thái Bình năm 2018 - 2019 đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi, đã có hơn 40 cơ quan báo chí trung ương và địa phương có tác phẩm tham gia dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 220 tác phẩm vào vòng sơ khảo và tuyên chọn được 58 tác phẩm để trao giải (2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 44 giải khuyến khích). Đặc biệt, với sáng kiến của Báo Thái Bình, Thường trực Tỉnh ủy đã cho phép nâng cuộc thi báo chí viết về người Thái Bình - đất Thái Bình thành cuộc thi cấp tỉnh và sẽ tổ chức trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình.

Tại lễ trao thưởng, Ban Tổ chức đã trao chướng nhận và tiền thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại vòng sơ khảo. Trong đó, các tác giả của Báo Lào Cai và Báo Thái Bình đạt hai giải nhất với các tác phẩm: Lào Cai một đời ân tình và Nông thôn mới Thái Bình - ý Đảng, lòng dân. Giải nhì thuộc về các tác phẩm: Tiếng gọi Tây Bắc (tác giả Báo Lào Cai); Tinh hoa quê lúa xây miền cực Bắc (tác giả Báo Hà Giang); Bức ảnh đi vào lịch sử (tác giả Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); 60 năm gừng cay muối mặn (tác giả Báo Vĩnh Long).